

ไกรทอง

นำเสนอเมื่อ : 10 ก.ค. 2552

ไกรทอง

วันหนึ่ง

พญาชาละวันออกมาจากถ้ำเพื่อหาเนื้อมนุษย์กินเป็นอาหาร ได้

ว่ายตามน้ำมาจนถึงทำน้ำเมืองพิจิตรเวลานั้นสองสาวพี่น้องคือ

ตะเภาแก้วและตะเภาทอง

บุตรสาวของเจ้าเมืองพิจิตรกำลังลงเล่นน้ำอยู่ในแม่น้ำหน้าบ้านของตน
อยู่พอดี

สองพี่น้องห้อมล้อมด้วยบ่าวไพร่หลายคนความงามของตะเภาทองเป็น
ที่ต้องตาต้องใจของชาละวันมาก

มันเกิดความรักในมนุษย์ขึ้นมาในทันที

เจ้าสุทวารายเปลี่ยนใจทันทีจากความตองการที่จะกินเนื้อเหยื่อกลับกลาย
เป็นรักเหยื่อดังนั้นมันจึงว่ายนน้ำตรงรี่เข้าไปหาหญิงสาวแล้วคาบนางไ

วทามกลางความตกตะลึงของบ่าวไพร่

ชาละวันคาบหญิงสาวผู้ใดเคียงสาไปสู่ถ้ำของตนในทันที

ในขณะเดียวกัน หลังจากได้ทราบข่าวที่ทำให้ตกตะลึงนี้แล้ว
เจ้าเมืองพิจิตรก็เกิดวิตกกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ลูกสาวตน และ แคนเคืองเจ้าสุทวาราย เพื่อกำจัดเจ้าจรเข้ร้ายเสีย
ทานเจ้าเมืองจึงป่าวประกาศว่าผู้ใดก็ตามสามารถสังหารจรเข้ได้

และสามารถนำลูกสาวของตนกลับมา ในขณะมีชีวิต

จะได้แต่งงานกับนางและได้สวนแบ่งในทรัพย์สินสมบัติของตน

ขณะนั้นมีชายหนุ่มวัยแตกพานอายุ 18 ปี อยู่คนหนึ่งชื่อว่า
“ไกรทอง” เป็น

ชาวจังหวัดนนทบุรีได้คุมเรือไปทำการค้าขายอยู่ที่เมืองพิจิตร
และได้ถือโอกาสเล่าเรียนวิชาอาคมกับอาจารย์ที่นั่นเขามีความชำนาญใ
นการปราบจระเข้และสามารถระบุเบ็ดนำเป็นทางเดินเขาไปได้
เมื่อไกรทองรู้ข่าวการประกาศไหรางวัล เขาก็อาสาปราบจระเข้โดย

ไม่รีรอ

ก่อนอื่นเขาไปพบอาจารย์และเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับการพจญภัยในครั้ง
นี้ อาจารย์ของเขาจึงได้ทำการตรวจดู

ดวงชะตาราศีและตรวจดูฤกษ์ยามเห็นว่าไกรทองจะต้องมีชัยชนะใ
นการพิชิตจระเข้รายใดอย่างแน่นอน แต่เนื่องจากจระเข้รายมีเขี้ยวแกว
จึงไม่มีอาวุธใดที่จะระคายผิวของมันได้ อาจารย์จึงได้มอบของวิเศษ 3
อย่างให้ไกรทองไปซึ่งก็ได้แก่ เทียนชัย

ไขจุกระเบ็ดนำเป็นทางเดินไปจนถึงที่หมาย มีดหมอลงอาคม
และหอกสกัดตะโลหะ พรอมให้พรให้ไกรทองประสบชัยชนะ

ฝ่ายชालะวันหลังจากได้ตะเกาทองเป็นภรรยาคนที่สามแล
คืนวันหนึ่งได้ฝันว่าเกิดมีไฟไหม้ขึ้น และมีเทวดาผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ใช้

พระขรรค์ตัดคอตนขาดกระเด็น

หลังจากตื่นขึ้นก็ตกใจรีบไปปรึกษาปู่ของตน

คือท้าวรำไพผู้ซึ่งรู้ได้ทันทีว่าหลานของตนกำลังตกอยู่ในอันตราย

จึงสั่งให้ชालะวันจำศีลอยู่ในถ้ำเป็นเวลา 7 วัน

เพราะถ้าเขาขึ้นออกไปก็จะต้องประสบกับอันตรายอย่างแน่แท้

ชาละวันเกิดความกลัวจึง

สั่งให้บริวารจระเข้นำหินมาปิดปากถ้ำไว้อย่างแน่นหนา

และเริ่มถือศีลตามคำแนะนำของจระเข้ผู้เป็นปู่

ในขณะเดียวกันหลังจากกล่าวลาผู้เป็นอาจารย์แล้ว

ไกรทองก็ต่อแพลอยลงน้ำและประกอบพิธีเรียกราชาแห่งจระเข้มาต่อสู
กัน

ชาวบ้านที่อยากดูเหตุการณ์เมื่อรู้ข่าวการล่าพญาจระเข้ทั้งอยู่ใกล้ไกลก็

แห่กันมาดูเหตุการณ์อยู่บนฝั่งแม่น้ำอย่างใจจดใจจ่อและถึงแม้ว่าพญาชา
ลະวันจะพยายามปกป้องชีวิตของตนอย่างดีที่สุดแล้วก็ตาม
แต่ก็ไม่สามารถหนีโชคชะตาไปได้
ดังนั้นพิธีของไกรทองจึงทำให้ชาลະวันรู้สึกเร้าร้อนเหมือนถูกไฟเผา
เมื่อสุดจะทนไหวแล้วชาลະวันก็ลืมนำสิ่งของของผู้เป็นปู่เสียสนิท
พญาชาลະวันจึงแผลงฤทธิ์ฟุ้งประตู่ถ้าออกมาแล้วโผล่ขึ้นเหนือน้ำกลายเป็น
เป็นจระเข้ใหญ่มากแล้ว
แม่น้ำที่สงบเงียบก็ปั่นป่วนด้วยฤทธิ์ของสัตว์ร้าย
ทันทีที่ทั้งคู่เผชิญหน้ากันก็เกิดการต่อสู้กันสุดฤทธิ์ที่สุดไกรทองก็แท
งสัตว์ร้ายเขาที่ไตราวันมุดด้วยหอกสัตว์ทะเลที่นั่นทั้งลำน้ำก็กลับ
กลายเป็นสีแดงฉานพร้อมทั้งกลืนคาวเลือด
เพื่อปกป้องชีวิตของตนไว้
พญาชาลະวันจึงหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำใต้น้ำ
แต่ว่าไกรทองไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเขาตามคู่ต่อสู้ลงไปใต้น้ำ
โดยจุดเทียนชัยระเบิดน้ำเป็นทางลงไปใต้น้ำ

เมื่อเข้าไปในถ้ำไกรทองเห็นวิมาลา
ภรรยาของชาลະวันก็แกล้งทำเป็นเข้าไปลวนลามเพื่อให้นางส่ง
เสียงจะได้ยั่วให้สัตว์ร้ายที่กำลังได้รับบาดเจ็บออกมาที่ซ่อน
ชาลະวันเองเข้าไปหาปู่ของตนเพื่อให้ช่วยรักษาบาดแผลให้
แต่ว่าจระเข้เฒ่าไม่สามารถจะช่วยอะไรได้เพราะชาลະวันไม่รักษาสัญญา
ที่ให้ไว้ เสียงหวีดร้องของภรรยาทำให้เจ้าสัตว์ร้าย

เดือดดาลยิ่งนักถึงกับออกมาจากที่ซ่อนแต่ก็มาถูกแทงตายอยู่ตรงนั้นเ
อง
ไกรทองสามารถช่วยตะเกาทองออกมาได้และนำนางขึ้นสู่เหนือผิวน้ำที่
ามกลางเสียงโห่ร้องฝูงชน

ด้วยความดีใจอย่างสุดซึ้ง
ท่านเจ้าเมืองพิจิตรจึงมอบรางวัลให้ไกรทองตามสัญญาพร้อมกับยกลูก
สาว อีกคนหนึ่งคือตะเกาแก้วให้เป็นภรรยาของไกรทองด้วย
ดังนั้นไกรทองจึงได้สองพี่น้องเป็นภรรยาพร้อมกับสมบัติอีกส่วนหนึ่งจ

หากท่านเจ้าเมือง ทั้งสามจึงใช้ชีวิตอยู่ใน
เมืองพิจิตรอย่างมีความสุข
และเรื่องไกรทองนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังซ้ำอีกทั่วทั้งประเทศ